



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 28 มีนาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์สนุก	มลพิษฝุ่น-หมอกควัน -เสนอข่าว นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ เจ้าหน้าที่ รพ.นครพิงค์ และเจ้าหน้าที่สสจ.เชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวความคืบหน้าการป้องกันและลดปัญหาฝุ่นละออง ว่า การประชุมเชียงใหม่พร้อมร่วมกับภาคเอกชน ภาคประชาชน และนักวิชาการ เห็นร่วมกันว่าจะตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ปัญหาหมอกควันในระยะเร่งด่วน ระยะกลางและระยะยาว โดยนำหลักวิชาการและงานวิจัยต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ขณะนี้สำนักงานพัฒนาพิงคนคร ได้เปิดโถงชั้นล่างอาคารเอสเอ็มอี ภายในศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติฯ อ.เมืองเชียงใหม่ ให้เป็นพื้นที่เซฟตี้โซน ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใช้เป็นที่พักหลบหมอกควัน พักผ่อนรับอากาศบริสุทธิ์ รองรับคนได้ 1,000 คน และเปิดอีกแห่งที่ อ.แม่แจ่ม นอกจากนี้ ได้สั่งการให้ทุกอำเภอจัดเซฟตี้โซน ส่วนหน้ากากอนามัยแจกไปแล้ว 5.7 แสนชิ้น กำลังเร่งแจกเพิ่มเติมอีก 4.7 แสนชิ้น และปรับแผนฉีดน้ำลดล้างฝุ่นและเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ โดยจะติดตามความคืบหน้าและสรุปงานทุกวันเพื่อแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในเวลา 09.00น. รวมทั้งได้มอบหมายให้สสจ.เชียงใหม่ประสานสสอ. อสม. และจิตอาสาทุกอำเภอ ช่วยกันเดินเคาะประตูบ้านและจะมีการแจกจ่ายหน้ากากอนามัยแบบ N95 ให้มากขึ้น ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับได้ที่อำเภอทุกแห่ง อปท. อบต. และสสอ.
workpointnews	-เสนอข่าว สสจ.เชียงใหม่เปิดคลินิกมลพิษที่รพ.นครพิงค์ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันสามารถตรวจรักษาผู้ป่วยได้วันละ50-60 คน
คมชัดลึก news1005 ไอเอ็นเอ็น ประชาชาติธุรกิจ	-เสนอข่าว นายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าฯ แม่ฮ่องสอน สั่งการให้บูรณาการร่วมกับทุกหน่วยงานคุมเข้มการเผาป่า และอนุมัติเพิ่มงบประมาณในการฉีดพ่นละอองน้ำ -เสนอข่าว เครือข่ายแก้ไขหมอกควันเชียงใหม่ ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าฯ เชียงใหม่ เสนอการแก้ปัญหา 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะกลาง 1-3 ปี และระยะยาว 3 ปี รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับนานาชาติศึกษาโมเดลต่างประเทศ เช่น เมือง Stuttgart เยอรมนี เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน และส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในป่าให้เป็นไม้เศรษฐกิจแทนพืชเชิงเดี่ยว เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง รณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ที่บ้าน ที่สาธารณะ นานโยบาย green city ของสิงคโปร์มาใช้ ส่งเสริม green building เป็นต้น
มติชน ไทยรัฐ	-เสนอข่าว นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวว่า ค่าฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาคเหนือมีแนวโน้มลดลงหลายพื้นที่ คุณภาพอากาศอยู่ในระดับดีถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ คพ.ได้ร่วมประชุมกับผู้ว่าฯ ดำเนินงาน 3 มาตรการ ได้แก่ 1. มาตรการระยะแรก เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ 2. มาตรการระยะกลาง ป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่ต้นทาง และ 3. มาตรการระยะยาว การบริหารจัดการมลพิษ รวมถึงการศึกษาวจัย เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
คมชัดลึก thaigov.go.th news1005	-เสนอข่าว นพ.ธงชัยเลิศ วิไลรัตน์พงศ์ ผู้ตรวจฯ เขตสุขภาพที่ 1 ได้รับมอบหมายจากปลัด สธ. ประชุมทางไกลผ่านระบบวิดีโอกับ นพ.สสจ. และผอ.รพศ./รพท. 8 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อติดตามการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชนจากสถานการณ์ฝุ่นละออง พบว่า ทุกจังหวัดเปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และดำเนินการร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการต่างๆ ภายใต้ผู้ว่าฯ พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็นตัวอย่างการดูแลสุขภาพ โดยการสวมหน้ากากอนามัย ลดการเผา และสั่งอสม. ทีมหมอครอบครัว เยี่ยมบ้านเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง และให้สถานบริการเฝ้าระวังการเจ็บป่วย 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรกระบบทางเดินหายใจ โรกระบบหัวใจและหลอดเลือด โรกระบบผิวหนัง และโรคเกี่ยวกับตา ส่วนประชาชนที่มารับบริการและกลุ่มเสี่ยง ให้จัดหาห้องสะอาดในรพ. รวมทั้งประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่
มติชน	แนวทางบริหารบัตรทอง 2563 -เสนอข่าว นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สปสช. เผยแนวทางบริหารกองทุนบัตรทอง ปี 2563 ว่า งบประมาณ

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>จ่ายอยู่ที่ 3,600 บาท/หัวประชากร เรื่องการป้องกันโรค เช่น วัคซีนป้องกันอุจจาระร่วง การตรวจคัดกรองยีน ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ จะทำต่อเนื่องจากปีที่แล้ว โดยจัดระบบคัดกรองให้เข้าถึงบริการมากขึ้น และจะลดความแออัดในรพ. โดยจัดหาเทคโนโลยีการรักษาเพื่อลดการแออัด ซึ่งนำร่องเมื่อ 2 ปีก่อน คือ One Day Surgery และจะมียารักษาตัวใหม่ เช่น ยารักษามะเร็ง ยารักษาโรคเอดส์ ยารักษาโรคอัลไซเมอร์ กรณีคนไข้ติดบ้านติดเตียง จะดูแลคนไข้ที่บ้านให้ได้มากที่สุด ซึ่งจากการทดลองดำเนินการในผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงมา 2 ปี พบว่าระบบเริ่มเข้าที่และขยายไปทุกสิทธิการรักษา ซึ่งจะดำเนินการร่วมกับ อปท. สำหรับงบประมาณจ่ายรายหัว 3,600 บาท ในส่วนการบริหารจัดการ เช่น ผู้ป่วยนอกได้เจรจากับ สธ. จ่ายเป็นขั้นบันไดตามลักษณะของความกักตุนและประชากรที่รับผิดชอบ</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>เตรียมแผนป้องกันไข้หวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธวัช สุนทรชาจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ สธ. เป็นประธานการประชุม คกก.โรคติดต่อแห่งชาติ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2562 มุ่งลดการป่วย การเสียชีวิต และผลกระทบจากการระบาด ด้วย 3 มาตรการสำคัญ คือ การสื่อสารความเสี่ยงเพื่อป้องกันตนเอง การให้วัคซีนแก่กลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง และการเฝ้าระวังสอบสวนโรค โดยเร่งจัดท้าวัดไข้หวัดใหญ่ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงอย่างทั่วถึง พร้อมวางระบบการเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรค การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ สื่อสารความเสี่ยงและส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค ประสานหน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อความร่วมมือป้องกันโรค ให้อภ.ผลิตและจัดหายาด้านไวรัสให้เพียงพอ โดยปีนี้เตรียมวัคซีน 4 ล้านโดส สำหรับ 7 กลุ่มเสี่ยง</p>
<p>สยามรัฐ สำนักข่าวไทย</p>	<p>ดูแลสุขภาพเด็กช่วงปิดเทอม</p> <p>-เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมเด็กใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น กินอาหารตามใจ ขนมหกกรอบ น้ำหวานและน้ำอัดลม รวมถึง junk food ซึ่งหากกินเป็นประจำอาจเสี่ยงขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายและส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และหากไม่มีการขยับร่างกายหรือออกกำลังกายเป็นประจำ อาจมีความเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้ พ่อแม่ผู้ปกครองควรจัดเตรียมเมนูอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ลด หวาน มัน เค็ม เน้นเพิ่มผัก ผลไม้รสไม่หวานจัดในทุกมื้ออาหาร พร้อมให้เด็กลดพฤติกรรมเนือยนิ่ง เช่น นั่ง/นอนดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์และเกมคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน เพิ่มกิจกรรมทางกายและส่งเสริมให้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพัฒนาระบบประสาทและกล้ามเนื้อ</p>
<p>สยามรัฐ ข่าวสด newsplus.co.th</p>	<p>รางวัล DMSc Award</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอบาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 27 กรมฯ ได้คัดเลือกผลงานเพื่อมอบรางวัล DMSc Award โดยปีนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โปรดเกล้าให้ ศ.เกียรติคุณ ดร.คุณหญิงมธุรส รุจิวัฒน์ รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฯ เป็นผู้แทนพระองค์มอบรางวัล โดยรางวัลประเภทงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ ดร.ณัฐริกา สแกกฤษ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สวทช. จากผลงานประดิษฐ์อนุภาคนาโนสำหรับการตรวจวินิจฉัย พร้อมนำส่งยารักษาโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่สมอง รางวัลประเภทการพัฒนาบริการหรือพัฒนาคุณภาพบริการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายไพรัตน์ จำบัวขาว กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เรื่อง "นวัตกรรม LAB 4.0" โดยพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการในรพ.สต. 4 แห่งใน อ.บ้านเหลื่อม ให้ผ่านการประเมินรับรองเป็น รพ.สต.ติดดาว 100% รางวัลประเภทหนังสือ/ตำราทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ รศ.นพ.ชาญวิทย์พรนภดล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เรื่อง "โรคสมาธิสั้น"</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ต่อหิน</p> <p>- เสนอบทความ นพ.บุญสูง วนิชเวทวรงค์ จักษุแพทย์ รพ.ราชวิถี ให้ความรู้เรื่องโรคต่อหิน ส่วนมากพบในผู้ที่มีอายุ 40 ขึ้นไป มากกว่าผู้ชาย 3 เท่า ปัจจัยเสี่ยงคือ อายุมากกว่า 40 ปี ความดันในลูกตาสูง มีประวัติครอบครัวเคยเป็นโรคต่อหิน สายตาสั้นมากหรือยาวมาก เป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจและความดันโลหิตสูง ใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นเวลานาน เคยได้รับอุบัติเหตุที่ลูกตามาก่อน แนะนำให้ตรวจสุขภาพตาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง</p>
<p>มติชน</p>	<p>สมาร์ตเฮลท์</p> <p>-เสนอข่าว จากการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ กสทช. เพื่อจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการและทดสอบ 5G เป็นเวลา 2 ปี ชื่อ ศูนย์ 5G เอโอ/ไอโอที อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ซึ่งตั้งอยู่ในอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ปัจจุบันมีการศึกษาและพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดสมาร์ต ซิตี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1.สมาร์ตเฮลท์ 2.สมาร์ต โมบิลิตี้</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และ 3.สมาร์ท เอน์ไวรอนเมนต์ มียูสเคส เช่น การพัฒนาต้นแบบรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติ หุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ระบบเซ็นเซอร์ตรวจวัดคุณภาพอากาศ เทคโนโลยีวีอาร์ในคลาสรูม และอุปกรณ์ตรวจวัดประสิทธิภาพการทำงานของคลื่นความถี่ เป็นต้น และจะมีการเสวนา 5 จี ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน ที่ห้องประชุมอาคารมหิตลาธิเบศร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 3 เม.ย.นี้
<p>แนวหน้า</p> <p>เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>วิจัยใช้อย่างผลิตอุปกรณ์การแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นางณพรัตน์ วิชิตชลชัย รองผู้อำนวยการกองฯ ด้านอุตสาหกรรมยางและการผลิตยาง เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ รพ.พระมงกุฎเกล้า และคณะแพทยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ วิจัยเพื่อนำน้ำยางพารา 100% ของไทยมาผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และสื่อการเรียนการสอนให้นักศึกษาแพทย์ พยาบาล เพื่อช่วยลดต้นทุน และช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางธรรมชาติ หน่วยงานที่สนใจผลิตภัณฑ์ ติดต่อได้ 09-3046-8545 หรือ Line : Rubber For Health</p>
<p>khaosod.co.th</p> <p>kapook.com</p>	<p>ชาวบ้าน อ.โนนสูง เสียชีวิตปริศนา</p> <p>-เสนอข่าว นางอธรา ชินวงศ์ นักวิชาการชำนาญการสาธารณสุข รพ.สต.ใหม่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา กล่าวถึงกรณีชาย 2 คนในหมู่บ้านจันตุม ต.ใหม่ อ.โนนสูง เสียชีวิตอย่างปริศนา ทำให้ชาวบ้านเชื่อว่าเกิดจากผีแม่มายาเอาชีวิตว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากโรคประจำตัวที่ผู้เสียชีวิตไม่ทราบเพราะไม่ได้ตรวจสุขภาพประจำปี ทั้งนี้ สสอ.โนนสูงแนะนำให้ประชาชนหมั่นออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง เนื่องจากพบว่าประชาชนป่วยโรคเบาหวาน ความดันโลหิต และโรคหัวใจ สภาพอากาศที่ร้อนจัดอาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะการพักผ่อนไม่เพียงพออาจทำให้เกิดหัวใจล้มเหลว เจ็บพลันถึงขั้นเสียชีวิตได้</p>
<p>สยามรัฐ</p> <p>ไทยรัฐ</p> <p>แนวหน้า</p> <p>คอลัมน์ ข่าวภูมิภาค</p>	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นายกรีธา สฟโซค ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 14 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระราชปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ที่ จ.ยโสธร ซึ่งมีความเสี่ยงเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเป็นอันดับหนึ่ง และแนะนำให้อปท.แต่ละพื้นที่แก้ปัญหา โดยเฉพาะหมาและแมวจรจัดที่อยู่ตามวัดและหาที่พักสัตว์สำหรับหมาและแมวที่ไม่มีเจ้าของ หรือได้ให้หน่วยงานท้องถิ่นทำข้อตกลงร่วมกัน</p> <p>-เสนอข่าว นายพนพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ปศุสัตว์ตำบลหัวหิน นำเจ้าหน้าที่ออกให้บริการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหัวหิน ในสัปดาห์ณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า" โดยจะดำเนินโครงการถึงวันที่ 30 มี.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผวจ.ศรีสะเกษ เปิดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ.ศรีสะเกษ ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาสาสมัครปศุสัตว์ อสม. ร่วมในพิธี</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ ข่าวรอบ</p> <p>ราชอาณาจักร</p> <p>มติชน คอลัมน์ จับ</p> <p>กระแสสุขภาพ</p>	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิวัฒน์ คำเพ็ญ นพ.สสจ.สิงห์บุรี ออกประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกในช่วงหน้าร้อน รวมทั้งขอความร่วมมือส่วนราชการทุกแห่ง และประชาชน ร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก สำรวจ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค หากมีไข้สูง 2-3 วันไม่ดีขึ้น ให้สงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกและรีบไปพบแพทย์</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>โรคฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.จิณณพิภัทร ชูปัญญา นพ.สสจ.นครพนม แจงเตือนโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน แบ่งเป็น 1. โรคและภัยสุขภาพที่เกิดจากอากาศร้อนโดยตรง 2.โรคและภัยสุขภาพที่เป็นผลจากอากาศร้อนแล้งและแดดจ้า 3.โรคติดต่อที่พบมากขึ้นในฤดูร้อน ได้แก่ โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด อหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์หรือไข้อากาตน้อย 4.โรคติดต่อที่มีรายงานระบาดต่อเนื่อง ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า และ 5.ภัยสุขภาพในฤดูร้อน ได้แก่ การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานในพื้นที่เตรียมการดูแลประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์โรค ควบคุมโรค จัดทีม SRRT รวมถึงสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ประชาชน</p>
<p>ไทยรัฐ</p> <p>คอลัมน์ ข่าวรอบ</p>	<p>ซ่อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ร.ต.สุทิน หลายเจริญ ผอ.การทำเรือพาณิชย์สัตว์เปิดกิจกรรมฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ กรณีโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าเรือจุกเสม็ด อ.สัต</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ราชอาณาจักร	หีบ จ.ชลบุรี โดยมี น.ส.นิติพร รัตนปกรณ์ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทำเรือพาณิชย์สัตหีบ เข้าร่วมการฝึก
มติชน	ตรวจเยี่ยมสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ -เสนอข่าว นางชนิษฐา บุญราช ประธานการตรวจเยี่ยมสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานื่อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี บ้านทุ่งกัลป์น้อย ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน รับทราบปัญหา และวางแผนสนับสนุนการพัฒนาสถานื่อนามัยฯ ให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสมพระเกียรติ
ไทยโพสต์ มติชน ข่าวสด tnnthailand.com thaipost.net matichon.co.th js100.com ศูนย์ข่าวแปซิฟิก	โรคหัดระบาดในกรุงนิวยอร์ก -เสนอข่าว ทางการร็อคแลนด์เคาน์ตี นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน 30 วัน หลังเกิดโรคหัดระบาดในพื้นที่เมื่อวันที่ 26 มี.ค. ห้ามเยาวชนผู้ที่ยังไม่ฉีดวัคซีนอยู่ในที่สาธารณะที่มีคนรวมตัวกันเกินกว่า 10 คน นับเป็นมาตรการที่เข้มขันที่สุดหลังเกิดโรคหัดระบาดในหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกา คาดว่ามีสาเหตุมาจากแนวคิดต่อต้านวัคซีน



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch